

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังดอลลาร์ฟื้นเทียบสกุลหลัก, คาดยังแกว่งกรอบแคบ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แต่แนวโน้มเงินบาทในวันนี้ ยังน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอดูผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันพรุ่งนี้

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 33.15 และแนวต้านที่ 33.10

*เอนริชาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเกาหลีเหนือกับสหรัฐยังคงประกาศข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่ง

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 92.613 ในช่วงเช้าวันนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เฟ็งแข็งค่าขึ้น 0.5 % เมื่อวานนี้ และได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ที่ 92.724 เมื่อวานนี้

*เอนฟุ้งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังนายรี ยอง โฮ รมว.ต่างประเทศของเกาหลีเหนือ กล่าวในวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ได้ประกาศสงครามต่อเกาหลีเหนือ และรัฐบาลเกาหลีเหนือมีสิทธิดำเนินการตอบโต้ ซึ่งรวมถึงการยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ ถึงแม้เครื่องบินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ

*นักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด ในช่วงต่อไปในวันนี้ โดยนางเบลเลนมีแนวโน้มจะกล่าวแถลงในประเด็นเรื่อง "ภาวะเงินเฟ้อ, ความไม่แน่นอน และนโยบายการเงิน"

*ยูโรได้รับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งในเยอรมนีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยนางแองเจลา เมอร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 แต่พรรคของนางเมอร์เคลสูญเสียเสียงโหวตจำนวนมากไปให้แก่พรรคขวาจัด และนางเมอร์เคลจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคอื่นๆ

*ยูโรได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม หลังจากนายมาริโอ ดราเก้ ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่า นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนขนาดใหญ่ของอีซีบี ยังคงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพราะการปรับนโยบายอย่างรวดเร็วก่อนเวลาอันควร อาจทำลายความสำเร็จของนโยบายนี้

*ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เปิดเผยในวันนี้ว่า เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย จะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีหน้า โดยได้แรงหนุนจากการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน แต่เอดีบีระบุถึงความเสี่ยงจากนโยบายการเงินของสหรัฐที่คุมเข้มมากขึ้น

*เอดีบีคาดว่า เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียจะขยายตัว 5.9% ในปีนี้ และขยายตัว 5.8% ในปีหน้า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนก.ค. ส่วนเศรษฐกิจไทย เอดีบีคาดว่าจะขยายตัว 3.5% ในปีนี้ และขยายตัว 3.6% ในปีหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนก.ค.

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 627.29 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 479.90 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 321.81 ล้านบาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.12/14 จาก 33.09 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.291/313 จาก 39.215 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.65/66 จาก 111.72 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1858/62 จาก 1.1846 เมื่อวาน

"เมื่อคืน ดอลลาร์มี rebound ได้บ้าง เทียบกับหลายๆสกุล บาทก็น่าจะ sideways รอดู กนง.พรุ่งนี้ ซึ่งจริงๆ ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไร แต่บังเอิญว่ารอบนี้คนของคลังออกมาจี้เยอะหน่อย ตลาดก็เลยโปกส์กันมากขึ้น ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้